

Paisal Puechmongkol

26 มกราคม 2015 ·

เสียงจากทะเลสาบสงขลา

โดย สิริฉัญญา

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

ทะเลสาบสงขลามีปัญหามากมาย แต่ไม่มีใครใส่ใจแก้ไขและโดยทั่วไปก็มักจะอ้างว่าไม่อยากยุ่งกับเรื่องทะเลสาบสงขลา เพราะไม่อยากทะเลาะกับพวกโพงพาง ซึ่งหมายถึงชาวประมงที่หาปลาพื้นบ้านในบางพื้นที่ของทะเลสาบสงขลา

เพราะเหตุนี้ปัญหาของทะเลสาบสงขลาจึงถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างไม่ไยดี ราวกับว่าไม่ใช่ดินแดนของประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องราวของรัฐบาล หรือคนไทย

มีแต่พระบารมีที่แผ่ปกเกล้าชาวสงขลา ชาวพัทลุง และชาวนครศรีธรรมราช ที่อยู่รอบล้อมทะเลสาบสงขลาเท่านั้น ได้เป็นที่พึ่ง ได้เป็นสรณะ พอบรรเทาความเดือดร้อนและพอพยงให้สถานการณ์ของทะเลสาบสงขลาไม่ย่ำแย่จนสุดจะเยียวยาแก้ไข

ดังนั้นในวันนี้เสียงเพรียกร้องแห่งทะเลสาบสงขลาจึงกึกก้องกังวาน อันสมควรจะได้ถ่ายทอดบอกกล่าวให้ชาวไทยทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจ

ที่สำคัญคือเสียงเรียกร้องของทะเลสาบสงขลาเป็นเสียงที่ คสช. และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รวมทั้ง สนช. และ สปช. ฟังสดับและถือเอาเป็นภารกิจของตนก่อนที่จะสายเกินไป

ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียของเราด้วย เป็นทะเลสาบที่มหัศจรรย์ของโลก ที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เพราะทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่มีน้ำสามชนิดอยู่ร่วมกัน และแบ่งพื้นที่กันตามธรรมชาติ จากปากอ่าวสงขลาเข้ามาถึงพื้นที่ประมาณเกือบ 1 ใน 3 ตรงบริเวณบ้านปากกรอ จะเป็นพื้นที่น้ำเค็ม ที่น้ำเค็มจากอ่าวไทยไหลเข้าออกได้ตามธรรมชาติ

จากพื้นที่บ้านปากกรอไปนับสิบกิโลเมตร จนถึงอำเภอปากพะยูนของจังหวัดพัทลุง จะเป็นพื้นที่น้ำกร่อย เพราะเป็นแดนต่อแดนชนกันระหว่างพื้นที่น้ำเค็มกับพื้นที่น้ำจืด จึงอุดมด้วยสัตว์น้ำกร่อยนานาชนิด และในพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเกาะสี่ เกาะห้า ซึ่งเป็นแหล่งรังนกนางแอ่นที่ดีที่สุดของโลกและมีชื่อเสียงลือไกลไปทั่วโลก

จากพื้นที่ตั้งแต่อำเภอปากพะยูนของจังหวัดพัทลุงมาทางตำบลเกาะใหญ่ ของอำเภอระโนด ไปจนถึงอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบสงขลาที่เป็นพื้นที่รอยต่อสองจังหวัดคือจังหวัดพัทลุงกับอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่น้ำจืด และมีลำคลองเชื่อมโยงจากบ้านปากบาง ตำบลระโนด อำเภอระโนด ยาวตลอดไปจนถึงบ้านคลองแดน และมีเส้นทางแยกออกอ่าวไทยหลายจุด ทั้งที่บ้านละวะ บ้านท่าเขิน และบ้านคลองแดน

ในเทศกาลหน้าฝนจะมีน้ำฝนจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลบ่าลงสู่ทะเลสาบสงขลา ทำให้พื้นที่น้ำจืดดันพื้นที่น้ำกร่อย ชับน้ำเค็มออกจากปากอ่าวสงขลา

ในเทศกาลหน้าแล้งเมื่อน้ำจืดเหือดแห้งลงไป น้ำเค็มจากอ่าวไทยก็จะไหลบ่าเข้าสู่ปากอ่าวสงขลา เข้าสู่ทะเลสาบสงขลา ดันพื้นที่น้ำกร่อยที่เคยถูกน้ำจืดดันร่นมาให้กลับไปเดิม พื้นที่น้ำกร่อยก็ดันน้ำจืดออกไปทางคลองระโนด ไปออกยังปากคลองต่าง ๆ ที่ออกไปยังทะเลสาบสงขลาอีกทางหนึ่ง บริเวณทางออกของน้ำจืดจากลำคลองต่าง ๆ ออกไปยังอ่าวไทยนั้นแต่เดิมมาจะมีเขื่อนทรายปิดเปิดเองโดยธรรมชาติเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก เพราะในยามหน้าแล้งคลื่นซัดทรายเข้ามาปิดปากคลอง จน

ทำให้น้ำเค็มไหลเข้ามาไม่ได้ กลายเป็นประตูน้ำธรรมชาติปิดกั้นน้ำเค็ม ครั้นถึงเทศกาลหน้าฝน น้ำจืดก็ไหลบ่าไปตามลำคลอง ผลักดันจนเขื่อนทรายที่ปิดกั้นมาตั้งแต่ตอนฤดูแล้งให้ทะลุทะลวงทำให้น้ำจืดไหลออกไปสู่อ่าวไทยได้

ดังนั้นทะเลสาบสงขลาจึงเป็นแหล่งประมงที่มีหัตถกรรมของโลก คือมีทั้งสัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำกร่อย และ สัตว์น้ำจืด ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเมื่อ 50 กว่าปีก่อนนั้นแค่เรือแล่นไปในทะเลสาบสงขลาจะมีปลาโอง ปลาตุม ตัวขนาดเท่าขามกระโดดใส่เรือ จนชาวเรือไม่ต้องซื้อหา

อาหาร เพราะสามารถได้ปลามาเป็นอาหารโดยไม่ขาดแคลนเลย

ในทะเลสาบสงขลามีกุ้งนานาชนิด ตั้งแต่กุ้งน้ำเค็ม กุ้งน้ำกร่อย และกุ้งน้ำจืด โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม นั้นได้ชื่อว่าเป็นกุ้งที่อร่อยที่สุด เพราะพื้นทะเลสาบสงขลาไม่ใช่ดินทรายหรือดินเหนียว แต่เป็นดินเหนียวผสมดินทราย จึงเป็นแหล่งอาหารอันอุดมของสัตว์น้ำทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้รังนกนางแอ่นที่อุดมด้วยอาหารธรรมชาตินี้มีรสชาติอร่อยที่สุดของโลก

เมื่อนานวันเข้าน้ำก็ซัดพาดินและทรายเข้ามายังทะเลสาบสงขลามากขึ้นโดยลำดับ ในเทศกาลหน้าฝนน้ำฝนชะเอาหน้าดินอันอุดมไหลบ่าลงสู่ทะเลสาบสงขลา ในเทศกาลหน้าแล้งน้ำเค็มก็ซัดพาเอาทรายพัดไหลเข้ามาในทะเลสาบสงขลา

ปีแล้วปีเล่า ทะเลสาบสงขลาที่ตื้นเขิน และมีการบุกรุกเอาเป็นที่ทำกินส่วนตัวกันมากขึ้น แต่เดิมนั้นมีการตั้งโพงพางเพื่อตกปลาและมีช่องว่างให้เรือแพนาวาได้ใช้สัญจรได้โดยสะดวก แต่มีการปล่อยปลະละเลยไว้การจัดการระเบียบ นานวันเข้าก็มีการยึดครองเอาพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเป็นแดนทำมาหากินของแต่ละบุคคลไป

ความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาทำให้สัตว์น้ำนานาชนิดล้มหายตายจาก บ้างก็สูญพันธุ์ไป เพราะความลึกของทะเลสาบสงขลาขนาดไม่ถ่อหยิ่งไม่ถึง หรือลึกราว 5 เมตรเศษก็ตื้นเขินโดยลำดับมา จนบางพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาตื้นเขินระดับน้ำแค่หัวเข่า สัตว์น้ำจึงสูญพันธุ์และล้มหายตายจากไปเป็นอันมาก

บางหัวเวลาก็โชคร้าย นักวิชาการเกษตรริอ่านไปส่งเสริมการทำนากอกฤดูกาล แล้วสูบน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลาไปหล่อเลี้ยงนา เมื่อน้ำจืดถูกสูบขึ้นไปใช้ น้ำกร่อยก็ไหลเข้ามาแทนที่ น้ำเค็มก็ไหลเข้ามาแทนที่น้ำกร่อย จึงทำให้ความเค็มแผ่ขยายไปในทะเลสาบสงขลา กว่าที่จะแก้ไขกันได้ก็นานปี ด้วยเดชพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คุ้มเกล้าชาวไทยทุกหนแห่ง ทรงทราบความเดือดร้อนและความเป็นไปของทะเลสาบสงขลา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พยุความเสื่อมสลายไว้หลายปีมาแล้ว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด รวมทั้งกุ้งนานาชนิด โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามปีละนับล้านตัว เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนสามจังหวัดรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาได้ทำมาหากินจนกระทั่งทุกวันนี้

ไม่เคยมีนักการเมืองชี้หมาหน้าไหนให้ความใส่ใจสนใจที่จะแก้ไขปัญหา ปากก็ว่าจงรักภักดี แต่จะมีใครเล่าที่ใส่ใจสนองพระเดชพระคุณเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาให้แก่บ้านเมือง ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งอาหารอันอุดมของประชาชนสามจังหวัด และฟื้นคืนความสวยงามให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันเลิศสุดของภาคใต้และประเทศไทย

ถัดออกไปจากทะเลสาบสงขลา ยังมีทะเลสาบเล็ก ๆ เป็นทะเลน้อยของทะเลสาบสงขลา นั่นคือทะเลน้อยที่เป็นแหล่งนกน้ำ เป็นแหล่งควายน้ำ และเคยเป็นแหล่งควายป่าพันธุ์พิเศษซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว ที่เป็นแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีนิเวศน์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับทะเลสาบสงขลาด้วย ถัดขึ้นไปเป็นพื้นที่ป่าพรุ มีชื่อว่าพรุควนเคร็ง ซึ่งเคยมีพระราชดำริให้พัฒนาเชื่อมต่อเข้ากับโครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง

ทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย และพรุควนเคร็ง ถูกทอดทิ้งมานานนักหนาแล้ว เสียงเรียกร้องนี้ของจงได้อาศัยกำลังแห่งพระพายได้พัดพาไปถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาล สนช.

และ สปช. ด้วยเถิด.

ถูกใจ ความคิดเห็น แชร์